

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม EFN Asia Conference ๒๐๑๖ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม EFN Asia Conference ๒๐๑๖ ในหัวข้อเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

**๒. การเดินทางไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิต สิทธิ และเสรีภาพ ณ อำเภอกูเถียน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเชิญจากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อำเภอกูเถียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อไปเยี่ยมชมและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิต สิทธิ และเสรีภาพ ของประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อำเภอกูเถียน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อำเภอกูเถียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

**๓. สรุปผลการประชุมการเป็นเจ้าภาพ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมการเป็นเจ้าภาพ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายหลังการสวดพระอภิธรรม ครบ ๕๐ วัน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องสตูดิโอใหญ่ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รอบที่ ๔ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. สำหรับกำหนดการเป็นเจ้าภาพจะเริ่มภายหลังจากวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักพระราชวังจะแจ้งกำหนดวันที่ชัดเจนให้ทราบอีกครั้ง

**๔. สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมขององค์กร/กลไก และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในอาเซียน เพื่อกำหนด “วาระสิทธิเด็กแห่งอาเซียนที่ครบถ้วน”**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนางฉัตรสุดา จันทร์ดีเยี่ยม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เดินทางไปร่วมการประชุมโต๊ะกลมขององค์กร/กลไก และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในอาเซียน เพื่อกำหนด “วาระสิทธิเด็กแห่งอาเซียนที่ครบถ้วน” เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ มาคาตี ซิตัส สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จัดโดย Ateneo Human Right Center (AHRC) ร่วมกับองค์กร SAVE the Children ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๒๓ คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วนในภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค แลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์กร/กลไกในอาเซียนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก และร่วมกันกำหนด “วาระสิทธิเด็กแห่งอาเซียนที่ครบถ้วน” โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

๑. เสนอแนะให้จัดประชุมกลไก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือระดับนโยบายเกี่ยวกับสิทธิเด็กเพื่อที่จะพิจารณาประเด็นสำคัญ เร่งด่วน และร่างวาระสิทธิเด็กแห่งอาเซียนที่ครบถ้วน

๒. ที่ประชุมยอมรับบทบาทของ AICHR และ ACWC รวมถึงกลไกอื่น ๆ ที่ร่วมพิจารณาและได้ข้อสรุปว่า “สิทธิเด็กควรมาจากมุมมองแบบเป็นองค์รวม”

๓. ที่ประชุมตระหนักและยืนยันว่า “ความรับผิดชอบแรกของการดำเนินการเพื่อสิทธิเด็กเป็นหน้าที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน”

๔. เสนอแนะให้ ACWC และ AICHR มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือกลไกอื่น ๆ ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ การแลกเปลี่ยนทรัพยากร และการสนับสนุนด้านเทคนิคในการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

๕. ที่ประชุมตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดหน่วยประสานงานในแต่ละประเทศ เพื่อการประสานความร่วมมือระหว่างกลไกต่าง ๆ ในอาเซียน

### ๕. การเข้าร่วมการประชุม “สิทธิในการถือสัญชาติและการยุติการไร้รัฐในภูมิภาคอาเซียน”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เดินทางไปร่วมการประชุม “สิทธิในการถือสัญชาติและการยุติการไร้รัฐในภูมิภาคอาเซียน” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒ ปี ของการจัดทำโครงการรณรงค์ #Belong เพื่อยุติการไร้รัฐ ในปี ๒๕๖๗ (Panel Discussion, marked<sup>๒nd</sup> Anniversary of UNHCR’s #Belong Campaign to End Statelessness in ๒๐๒๔) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดโดย UNHCR ซึ่งนางเตือนใจ ฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเรื่องความก้าวหน้าการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลในท้องถิ่นกับสำนักทะเบียนท้องถิ่น ในการทำเอกสารรับรองการเกิด (Birth certificate) จนนำไปสู่การจดทะเบียนรับรองการเกิดหรือสูติบัตร (Birth Registration) ทำให้เด็กที่เกิดในประเทศไทยได้รับการรับรองการเกิดได้ถึงร้อยละ ๙๖ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงในที่ประชุมสหประชาชาติว่า จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้รับแจ้งว่า UNHCR จะเดินทางมาหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการร่วมดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นเรื่องผู้สูงอายุไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นประเด็นที่ UNHRC ให้ความสนใจแต่ยังไม่มีประเทศใดเสนอในที่ประชุม คือ ผู้สูงอายุไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งในสังคมผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุไร้รัฐไร้สัญชาติถือว่าเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสที่สุด

### ๖. การเข้าร่วมประชุมในงานการรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ ๗

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เดินทางไปร่วมการประชุมในงานการรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล “พัฒนาพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวเลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หาดราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จากการประชุมดังกล่าว ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำเสนอประเด็นในเรื่องสิทธิชุมชนของชาวเลที่ถูกละเมิดสิทธิโดยภาครัฐด้วยการ

ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล ทำให้พื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวเลได้รับผลกระทบ โดยเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำ MOU กับมหาวิทยาลัยรังสิต ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของชนชาติพันธุ์และสิทธิชุมชน ซึ่งจะมีการประสานเพื่อหารือในรายละเอียดสำหรับจัดทำ MOU อย่างเป็นทางการต่อไป

**๗. การเร่งรัดร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาล (เพิ่มเติม) และการยกร่างกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุด เรียงเลขธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งเรื่องการเร่งรัดร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาล (เพิ่มเติม) และการยกร่างกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติหรือให้มีผลใช้บังคับภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เพิ่มเติมอีก จำนวน ๒๕ ฉบับ

๒. มอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตรวจสอบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ยกเลิกกฎหมาย หรือออกกฎหมายใหม่

**๘. ขอเชิญเป็นองค์กรร่วมดำเนินการจัดการสัมมนาส่งเสริมการจดทะเบียนเกิดของเด็กต่างด้าว**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีองค์การยูนิเซฟประเทศไทย (United Nations Children' Fund UNICEF Thailand Country Office) ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญเป็นองค์กรร่วมดำเนินการจัดการสัมมนาส่งเสริมการจดทะเบียนเกิดของเด็กต่างด้าวในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และขอให้สำนักงาน กสม. ประสานเชิญเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำเอกสารสำหรับการเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย จัดหาวิทยากร รวมถึงเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ความเห็นในประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ทั้งนี้ องค์การยูนิเซฟ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าห้องพัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารเย็น ค่าจัดแปลเอกสาร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมของผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นองค์กรร่วมดำเนินการจัดการสัมมนาส่งเสริมการจดทะเบียนเกิดของเด็กต่างด้าวกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง และคณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา ร่วมกันดำเนินการในการจัดการสัมมนาส่งเสริมการจดทะเบียนเกิดของเด็กต่างด้าวและจัดอบรมให้ความรู้เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็ก ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย

**๙. เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธีรารัตน์ เป็นอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยกลุ่มงานอำนวยการกิจการ กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

